

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ “ความรู้คู่ความดี” มอบศิษย์ เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2563 ผู้ อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)



มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงของไทย จัดงานศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 (BU Alumni Nion) จัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย โดยมี นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น (BU Diamond Awards) จาก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อเป็นแบบ

อย่างที่ดีแก่นักศึกษาเก่าและบุคคลทั่วไป

นางอรรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากสำหรับรางวัลอันทรงเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น (BU Diamond Awards) ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งมีผู้เข้ารับเพียง 9 ท่านเท่านั้นในปีนี้ และสัญญาว่าจะผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์สู่เวทีระดับอาเซียนต่อไป โดยวางเป้าประเทศไทยเป็น “สถาบันองค์ความรู้ไมซ์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (ASEAN MICE Institute) ให้เกิดขึ้นให้ได้ ด้วยประสบการณ์กว่า 27 ปีด้านอุตสาหกรรมไมซ์”

ความฝันตอนเด็กกับวัยทำงาน มันไม่ใช่น่าอย่างที่ฝันเสมอไป

เมื่อตอนหลังจากเรียนจบได้ตั้งเป้าหมายว่าจะออกมา อยากเป็นผู้สื่อข่าว เพราะเห็นรุ่นพี่ที่ออกไปทำงานแล้วดูเท่ที่อีกทั้งยังประสบผลสำเร็จผ่านหน้าจอทีวี จนได้มีโอกาสฝึกงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เห็นผู้ประกาศข่าวก็อยากจะเป็นบ้าง เข้าใจได้ว่าในสมัยเด็กถ้าเราเห็นคนเก่งทำอะไรเราก็อยากทำตามเสมอ ไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิต แต่โชคชะตาเหมือนกำหนดให้เราได้เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า (Exhibition Industry) กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง คือ บริษัท รีด เทรดเด็คซ์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของโลก ด้านการจัดงานแสดงสินค้า มีงานกว่า 350 งานต่อปี และมีสาขาทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสาขาที่ขับเคลื่อนตลาดในอาเซียน ประสบการณ์ในบริษัทแห่งนี้สอนให้รู้ว่าการตั้งเป้าหมาย มันไม่ยากที่จะประสบความสำเร็จ หากมีความมุ่งมั่น และมีทีมงานมืออาชีพ และศรัทธาในความร่วมมือร่วมใจกัน ที่แห่งนี้เสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง สร้างสรรค์งานไปด้วยกันกว่า 21 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มโครงการ จุดอิมตัว และภาวะร่างกายเริ่มไม่ไหว บริหารทีมงานหนักมากด้วยเป้าที่ขึ้นทุกปีในฐานะหนึ่งของผู้บริหารขององค์กร ทำให้เกิดการตัดสินใจลาออก และเบนเข็มมาสู่การทำงานในรูปแบบภาครัฐ ในองค์การสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ให้กับประเทศไทย ปัจจุบันในเวลากว่า 6 ปี ตั้งแต่ก้าวแรกในตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ที่ทุ่มเทร่างกายแรงใจในการฝึกฝนและพัฒนายกระดับบุคลากรและองค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ไปสู่มาตรฐานระดับโลก จนเป็นที่ยอมรับในความสามารถจากฝ่ายบริหารของสำนักงาน และได้รับเลือกให้หนึ่งเป็นผู้บริหารของฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Capabilities Department) ในปี 2560 ความท้าทายอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากในการวางแผนกลยุทธ์ วางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของประเทศ ในการวางประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ไมซ์ มาตรฐานและการจัดงานอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรไมซ์ ป้อนเข้าสู่ภาคการศึกษา เพื่อพัฒนากลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมไมซ์ ก่อนที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ การนำหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับนานาชาติมาใช้ (International Certified Program) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานระดับสากล การให้องค์ความรู้ด้านมาตรฐานในระดับนานาชาติผ่าน ISO และการพัฒนาสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) ทั้งในส่วนของห้องประชุม ศูนย์แสดง

สินค้า และสถานที่จัดงานอีเวนต์ จนเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard) การสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการยกระดับการแข่งขัน การเสริมความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Event)

แนวคิดการทำงานที่ต้องมีพันธมิตรและพร้อมที่จะแบ่งปันให้สังคม

นางอรรชรา เล่าต่ออีกว่า “หลักในการทำงานและการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ คือ กำหนดเป้าหมาย ตั้งเป้าให้ชัด เดินตามแผน ติดตามแบบรอบคอบ ไม่ใช้อารมณ์ในการทำงาน ชอบที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ให้ผู้อื่นรอบข้างเสมอ สร้างพันธมิตร เครือข่ายใหม่ๆ อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแชร์คือ หากโอกาสผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วควรที่จะคว้า กล้าที่จะทำ และทุ่มเทให้เต็มที่ พองานจบและสำเร็จจะมีย้อนกลับไปตอบตัวเองเสมอว่า ชอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสดี ๆ กว่า 27 ปีในวงการนี้ ได้เรียนรู้อย่างมากจากครูทุกแขนง ทำให้มีประสบการณ์สั่งสมมากมาย และเป้าหมายสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ อีก 5 ปีข้างหน้า อยากให้ประเทศไทยพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ กับการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยให้เป็น “สถาบันองค์ความรู้ไมซ์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (ASEAN MICE Institute) อรรชกรกล่าว

สาขายอดฮิตของน้องๆ รุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถือว่าเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการเรียนรู้ครบวงจรที่ตอบสนองความใฝ่รู้ของทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งรวมศาสตร์และสรรพวิชาที่ตอบสนองผู้คนทุกเพศทุกวัย ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตอีเวนต์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม เป็นสาขายอดฮิตของน้องๆ รุ่นใหม่ หลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานทั้งภายในประเทศและทั่วภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหลักสูตรในมุมมองความคิดใหม่ที่ไม่ได้สร้างเพียงมนุษย์งานอีเวนต์และไมซ์ แต่เป็นครีเอทีฟ ดีไซน์เนอร์ หรือเจ้าของธุรกิจสร้างสรรค์ด้านอีเวนต์และไมซ์ หลักสูตรออกแบบผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้ประกอบการและทักษะด้านการผลิตแบบนิเทศศาสตร์ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการออกแบบและผลิตอีเวนต์และไมซ์ที่แปลกใหม่สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีสมาคมวิชาชีพด้านการผลิตอีเวนต์และการจัดการไมซ์ร่วมออกแบบหลักสูตร เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามตลาดงาน นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งแนวคิด รูปแบบ กระบวนการผลิตอย่างมืออาชีพและเพียบพร้อมด้วยทักษะวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์รอบด้านและสามารถทำงานได้ในธุรกิจสื่อประเภทต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ โทร 02 407 3888, www.bu.ac.th และ Facebook Page Bangkok University